

Review Phòng Khám Đa Khoa Hà Nội 11 Thái Hà Đông Đa Hà Nội

Bệnh viện đa khoa uy tín tại Hà Nội là trung tâm y tế nào? Bệnh viện đa khoa Hà Nội 11 Thái Hà có tốt không? Đây là khúc mắc được rất nhiều người vấn đề. Bài viết dưới đây sẽ đưa ra rằng vì sao cơ sở y tế đa khoa Hà Nội 11 Thái Hà là sự lựa chọn đáng tin cậy cho bạn khi có nhu cầu khám điều trị.

Phòng khám đa khoa Thái Hà - Sự lựa chọn tin cậy dành của bạn
--

Với sự xuất hiện của khá nhiều phòng khám đa khoa tại Hà Nội bây giờ, trong đó có rất nhiều phòng khám lừa đảo, chất lượng kém. Điều đó đã khiến cho rất nhiều lần người căn bệnh cảm giác lo lắng về chất lượng dịch vụ của cơ sở y tế đa khoa Hà Nội 11 Thái Hà. Thế nhưng, với sự nỗ lực không ngừng nghỉ nhằm mang đến cho người bệnh các dịch vụ tốt t nhất; trung tâm y tế đa khoa Hà Nội 11 Thái Hà rất hay được không ít căn bệnh nhân tại Hà Nội tin tưởng lựa chọn.

Tọa lạc tại địa chỉ 11 Thái Hà – Đống Đa – Hà Nội. Bệnh viện Đa Khoa Hà Nội 11 Thái Hà là 1 địa chỉ khám nam, phụ khoa và các bệnh hoa liễu uy tín, quen thuộc của khá nhiều người, không may bị mắc những bệnh lý nam khoa, phụ khoa, bệnh hoa liễu như:

Nam Khoa: Xuất tinh sớm, rối loạn cương dương, liệt dương, hẹp bao quy đầu, vô sinh hiếm muộn v.v.

Phụ Khoa: viêm âm hộ, kinh nguyệt không đều, u xơ tử cung, viêm buồng trứng, vô sinh hiếm muộn v.v.

Căn bệnh Xã Hội: sùi mào gà, lậu, giang mai v.v.

Cho tới nay Bệnh viện đa khoa Thái Hà đã cho không ít người dứt điểm căn bệnh lấy lại phong độ chốn phòng the, phục hồi khả năng sinh sản v.v.

Vì sao cần chọn phòng khám Thái Hà

Cơ sở y tế đa khoa Hà Nội đã được Sở Y tế cấp phép trước khi đi vào hoạt động chính thức Vì thế đảm bảo tính pháp lý cao. Phòng khám không chỉ giúp đỡ tính mạng sinh sản nói chung mà còn chú trọng trị các bệnh lý Nam khoa, sản phụ khoa, bệnh xã hội, căn bệnh lây lan qua đường tình dục, vô sinh – hiếm muộn nam nữ nói riêng. Mọi danh mục và các hoạt động thăm khám, chữa trị đều đã được Sở Y tế cấp phép cần phải căn bệnh nhân có thể tin tưởng lựa chọn.

Trung tâm y tế đa khoa Hà Nội ngụ tại địa chỉ 11 Thái Hà, Đống Đa, Hà Nội có Khu vực vật chất khang trang, quy mô lớn nằm ngay mặt đường trung tâm cần phải khá tiện lợi giúp việc di chuyển, tìm kiếm.

Cơ sở y tế triển khai dịch vụ giải đáp hoàn toàn miễn phí 24/7, người bệnh có nhu cầu được tư vấn có thể click ngay tại ĐÂY để được hỗ trợ.

Ngoài khu lễ tân và phòng chờ rộng rãi, thì trung tâm y tế còn được chia thực hiện nhiều lần phòng chuyên khoa riêng biệt như: Phòng thủ thuật, phòng siêu âm, phòng kiểm tra, phòng truyền dịch, phòng hội chẩn v.v. Môi trường y tế sạch sẽ và được vô trùng theo tiêu chuẩn quốc tế

Đa dạng về biện pháp khám điều trị

Cơ sở y tế đa khoa Hà Nội 11 Thái Hà liên tục đi đầu trong việc áp dụng các mẹo chữa trị tiên tiến và hiệu quả trong chữa trị. Trước khi áp dụng ở Việt Nam thì những giải pháp này được áp dụng tại những nước khác nhau Trên thế giới và đều cho kết quả khá quan.

Tùy vào tác nhân, mức độ căn bệnh và các biến chứng kèm theo mà người bệnh sẽ được bác sĩ áp dụng những mẹo chữa không giống nhau như:

Điều trị nội khoa: (điều điều trị bằng thuốc) v.v.

điều trị ngoại khoa: (điều chữa trị bằng thủ thuật), trị Đông, Tây Y kết hợp, vật lý trị liệu, liệu pháp miễn dịch, tâm lý liệu pháp v.v.

một vài thông tin về cơ sở y tế đa khoa Hà Nội 11 Thái Hà

Phòng thủ thuật đạt chuẩn

Cơ sở vật chất Khang trang, hiện đại

Đội ngũ bác sĩ, tiến sĩ chuyên khoa giàu kinh nghiệm Vừa rồi 30, 40 năm lao động trong ngành

Quy trình khám, chữa trị đạt chuẩn BHYT

Thời gian thực hành việc: Từ 8h – 20h hàng ngày (Tất cả các ngày trong tuần, kể cả ngày nghỉ lễ)

Cơ sở vật chất được bộ y tế kiểm định chất lượng

Máy móc là công cụ hỗ trợ đắc lực cho chuyên gia, chiếm tới 30% hiệu quả chữa trị. Việc dùng những thiết gặ phải nào được cơ sở y tế phụ khoa Hà Nội 11 Thái Hà cân nhắc và lựa chọn rất kỹ lưỡng. Đa phần các trang thiết bị y tế công nghệ cao tại phòng khám được nhập khẩu từ các nước Anh, Mỹ, Nhật, Hàn v.v. và được Sở Y tế cấp phép sử dụng. Phòng khám không sử dụng những thiết bị đã qua dùng trước đó hay máy móc không có nguyên nhân rõ ràng.

Tỷ lệ sai lệch trong kết quả kiểm tra chiếm tỉ lệ rất nhỏ khoảng 0,01% nhờ đó việc chẩn đoán của bác sĩ đã chính xác nay còn chính xác hơn khá nhiều.

Phí khám chữa trị công khai – hợp lý và ổn định

Rất nhiều người lo ngại việc khám và chữa căn bệnh tốn kém nên không dám tới trung tâm y tế để thực hiện thăm khám hay có chữa nhưng lại lựa chọn cơ sở y tế kém chất lượng, điều này dễ dẫn đến biến chứng là “tiền mất tật mang”. Đây là quan niệm lối mòn và hết sức sai lầm mà chúng ta cần thiết loại phá.

Ở phòng khám đa khoa Hà Nội, mọi thông tin về chi phí kiểm tra được thực hiện theo quy định của Sở Y tế cần thiết rất cụ thể, hợp lý. Người bệnh được chuyên gia công khai về mức giá sau khi xét nghiệm cần phải không có tình trạng nâng giá vô lý. Quan trọng hơn cả là chúng tôi nói “không”; với văn hóa “phong bì”; và toàn bộ đội ngũ y chuyên gia, nhân viên cơ sở y tế rất hay hết lòng để mang đến một môi trường xét nghiệm chất lượng, thân thiện nhất giúp căn bệnh nhân.

Giá tiền dịch vụ đi đôi với chất lượng dịch vụ

Công nghệ quốc tế chi phí việt nam

Văn hóa nói không với phong bì

Hỗ trợ tối đa phí trong những chương trình ưu đãi

Môi trường y tế lành mạnh

Cam kết của bệnh viện thái hà hà nội đối với người căn bệnh

Để chứng minh những lời nói Trên đây của chúng tôi là sự thật thì chúng tôi xin đưa ra các cam kết đối với người bệnh khi tới với bệnh viện, khi mà các bệnh viện đa khoa ở Hà Nội không có được:

Trước khi tới với bệnh viện đa khoa Hà Nội bạn sẽ được đội ngũ chuyên gia tư vấn ở bệnh viện trực tiếp tư vấn qua số điện thoại của phòng khám hay trực tiếp chat Trên web site.

Tới với bệnh viện bạn sẽ được các bác sĩ tại phòng khám Thái Hà Hà Nội tận tình chỉ dẫn từng bước tuân thủ thủ tục khám và trị.

Sau khi hoàn tất những thủ tục bạn sẽ được bệnh viện sắp xếp gặp riêng từng bác sĩ nam khoa hay bạn có thể yêu cầu khám bác sĩ nào bạn muốn có ở phòng khám hiện nay và trực tiếp khám, chữa bằng các trang thiết mắc phải hiện đại mà những trung tâm y tế nam học không giống không có.

Mọi thông tin cá nhân của người căn bệnh được bảo mật tuyệt đối, cần thiết bạn hoàn toàn yên tâm.

Sau khi khám và trị xong bạn sẽ được những điều dưỡng, y tá tận tình làm theo những thủ tục cần về các khoản phí, và chỉ dẫn khi có nhu cầu tái khám.

Hồ sơ căn bệnh án được bảo mật ở phòng khám đa khoa Thái Hà

Mọi thông tin mới liên quan tới người căn bệnh rất hay được bảo mật tối đa, Bên cạnh bệnh nhân và những bác sĩ ra thì chỉ có những người được sự đồng ý của bệnh nhân mới được tiếp cận hồ sơ căn bệnh án.

Hi vọng rằng với các chia sẻ Vừa rồi, các bạn đã biết được bệnh viện đa khoa Hà Nội 11 Thái Hà có tốt không và đã có thể lựa chọn cho mình và gia đình một địa chỉ phòng khám đa khoa uy tín ở Hà Nội.

Trung tâm y tế Đa khoa Hà Nội 11 Thái Hà

Website: <https://thaihaclinic.webflow.io>

Hotline: 0379544317

Địa chỉ: Số 11 Thái Hà, Đống Đa, Hà Nội